

Số: /BC-BDT

Tuần Giáo, ngày tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm, vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Thông báo số 55/TB-HĐND ngày 28/6/2024 của Thường trực HĐND huyện về phân công chuẩn bị kỳ họp thứ Chín HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Qua thẩm tra báo cáo số: 335/BC-UBND ngày 10/7/2024 của UBND huyện về kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, Ban Dân tộc HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Công tác phòng, chống tham nhũng

1. Kết quả đạt được

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN); ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 23/02/2024 về công tác PCTN, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Công tác PCTN được thực hiện thường xuyên bằng các biện pháp như: Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; công khai kế hoạch sử dụng đất, tài chính, tài sản, ngân sách, danh mục đầu tư công, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển (trong 6 tháng đầu năm đã thực chuyển đổi vị trí công tác đối với 34 viên chức kế toán trường học), nâng lương, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Công tác thanh tra, kiểm tra thi hành pháp luật về tham nhũng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực hoạt động, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng tiêu cực trong tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và xử lý nghiêm các sai phạm được phát hiện, góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chính quyền.

Xây dựng, ban hành, thực hiện định mức tiêu chuẩn, chế độ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử; thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt của cơ quan, đơn vị. Qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng, chống, ngăn chặn hành vi tham nhũng, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với hoạt động PCTN đạt hiệu quả cao. Trong 6 tháng đầu năm 2024 không phát hiện và xử lý vụ việc liên quan đến tham nhũng trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trong báo cáo cũng đã nhận định: Một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy và thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác PCTN; công tác tự kiểm tra nội bộ đối với các quy định của pháp luật về PCTN của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, hiệu quả cao.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

Ban Dân tộc nhất trí với 6 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo. Để triển khai có hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới, Ban Dân tộc HĐND huyện đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về PCTN.

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản, tăng cường kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng.

- Quan tâm thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn theo Luật định.

II. Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

1. Kết quả đạt được

Ban Dân tộc cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của UBND huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn xảy ra chủ yếu tập trung các tội: Trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tội hủy hoại rừng; tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng, thủ đoạn tinh vi, người dân thiếu cảnh giác, hám lợi. Song với sự chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ của UBND huyện về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật từ huyện đến cơ sở, người dân đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; người phạm tội cơ bản đã được khống chế, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh đúng quy định góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024 đã tổ chức 52 buổi tuyên truyền lưu động về phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; 82 buổi họp dân chủ, thu hút được 2.832 lượt người tham gia. Tiếp tục nhân rộng 09 mô hình trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm: Tổ chức thực hiện, triển khai các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực đạt kết quả cao. Tội phạm và vi

phạm pháp luật về trật tự xã hội¹, đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy² giảm về số vụ, số đối tượng so với cùng kỳ năm trước, nhưng có nhiều diễn biến phức tạp, khối lượng ma túy thu được lớn; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường³; tội phạm về kinh tế khởi tố 01 vụ, 01 bị can; các vi phạm pháp luật về kinh tế phát hiện 37 vụ, 28 cơ sở kinh doanh không đảm bảo chất lượng, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2023, ra quyết định xử phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 82.350.000đ.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có những chuyển biến tích cực⁴; công tác điều tra, khởi tố, xử lý tội phạm⁵; công tác thi hành án và hỗ trợ tư pháp; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được thực hiện nghiêm minh. Các cơ quan tố tụng đã phối hợp xét duyệt, tổ chức dẫn giải 50 đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, 20 đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội: Tai nạn giao thông xảy ra 03 vụ làm chết 02 người; vi phạm Luật Giao thông đường bộ, lập biên bản 862 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 701 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 684.600.000đ.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án: “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” (Đề án 06), được Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Điện Biên đánh giá là đơn vị đứng đầu toàn tỉnh.

Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp: Đã xây dựng kế hoạch, bảo vệ an toàn 55 phiên tòa, xét xử sơ thẩm với 59 bị cáo, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với bị can phạm nhân theo quy định.

¹ Quyết định khởi tố 11 vụ, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 13 bị can (tăng 01 vụ, giảm 01 bị can so với cùng kỳ năm 2023), trong đó tội trộm cắp tài sản 06 vụ, 07 đối tượng; hủy hoại tài sản 01 vụ, 0 đối tượng, cố ý gây thương tích 01 vụ, 03 đối tượng; chống người thi hành công vụ 02 vụ, 02 đối tượng và giao cầu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ, 01 đối tượng. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp và hủy hoại tài sản là 16.996.200 đồng,

² Phát hiện, bắt 87 vụ, 95 đối tượng (giảm 08 vụ, 05 đối tượng so với cùng kỳ năm 2023) về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 3.168,76g Heroine, 13.552 viên ma túy tổng hợp (1.022,25g) 50,7g thuốc phiện. Công an huyện lập hồ sơ, khởi tố vụ án 85 vụ, 92 bị can xử phạt vi phạm hành chính 09 vụ, 10 đối tượng *xác lập, phá thành công 03 chuyên án, bắt 03 đối tượng về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 08 bánh (2.634,7g) Heroine, 12.385 viên)905,79g) ma túy tổng hợp.*

³ Khởi tố 03 vụ, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 03 bị can (tăng 02 vụ, 01 bị can so với cùng kỳ năm 2023) về tội hủy hoại rừng phòng hộ. Vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 22 vụ, 03 cơ sở kinh doanh, 01 cơ sở sản xuất, 14 đối tượng (*giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2023*) về hành vi: Mua bán, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép, phá rừng phòng hộ trái pháp luật; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nộp ngân sách nhà nước 129.300.000 đồng;

⁴ Tổ chức kiểm tra, xác minh 31 tin (*năm 2023 chuyển sang 02 tin, tiếp nhận mới 29 tin*). Đã giải quyết 21 tin (*ra quyết định khởi tố vụ án 15 tin, ra quyết định không khởi tố 04 tin, tạm đình chỉ 02 tin*), chuyển Công an tỉnh giải quyết theo thẩm quyền 02 tin, chuyển Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng 01 tin. Chuyển kỳ sau tiếp tục kiểm tra, xác minh 07 tin

⁵ Tổng số án thụ lý, điều tra 128 vụ, 141 bị can (*năm 2023 chuyển sang 24 vụ, 28 bị can; khởi tố 103 vụ, 113 bị can, phục vụ 01 vụ, 0 bị can*). Kết thúc điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 97 vụ, 110 bị can; tạm đình chỉ điều tra 01 vụ, 0 bị can; án chuyên Công an tỉnh 04 vụ, 08 bị can. Chuyển kỳ sau tiếp tục thụ lý, điều tra 25 vụ, 23 bị can.

Qua thẩm tra, giám sát Ban Dân tộc nhận định: Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn Tết Nguyên Đán, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và quản lý nhà nước về trật tự xã hội được tăng cường; các vi phạm bị xử phạt đúng quy định thu nộp ngân sách Nhà nước trên 800 triệu đồng.

Tuy nhiên, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma túy, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế có chiều hướng gia tăng, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép sang các nước như Lào, Trung Quốc còn diễn ra; ý thức tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm của một bộ phận Nhân dân còn hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm 2024 xảy ra 02 vụ cháy nhà, tăng so với cùng kỳ năm trước.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024

Ban Dân tộc nhất trí với các nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo. Ban Dân tộc đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp chủ động phòng, ngừa, kiểm chế gia tăng các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm về ma túy. Nâng cao chất lượng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tích đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác điều tra phá án, xử lý tin báo tố giác tội phạm. Tổ chức triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các trường hợp chấp hành án tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

III. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

1. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Dân tộc cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 6 tháng đầu năm 2024.

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng Chương trình, cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. 100% các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy

chế quản lý tài sản công để quy định rõ định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong quản lý, sử dụng thời gian lao động, kinh phí ngân sách nhà nước; mua sắm, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tổ chức thực hiện đúng Luật ngân sách, Luật kế toán và các văn bản quy định, hướng dẫn của Nhà nước về công khai tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị vật tư,... Công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền, quán triệt, công khai, minh bạch trong quản lý sử dụng ngân sách đảm bảo quy định.

Tổng kinh phí tiết kiệm trong 6 tháng đầu năm 2024: 10.107,9 triệu đồng. Trong đó: Tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ: 10.030 triệu đồng; Tiết kiệm qua xét duyệt, thẩm định quyết toán NSNN năm 2023: 26,7 triệu đồng; Tiết kiệm qua thanh tra 19,05 triệu đồng, Tiết kiệm qua thẩm định, phê duyệt dự án: 17,4 triệu đồng; Tiết kiệm qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: 14,7 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua thẩm tra Ban Dân tộc nhận định: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tuy được quan tâm nhưng có thời điểm còn thiếu sự phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện thường xuyên, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động xây dựng còn mang tính hình thức; hiệu quả sử dụng lao động của một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã còn thấp.

2. Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm

Ban Dân tộc nhất trí với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 do UBND huyện đề xuất và đề nghị quan tâm nội dung sau:

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm phát hiện chấn chỉnh tình trạng lãng phí trong chi tiêu, sinh hoạt, mua sắm, sử dụng lao động,... thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

IV. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Kết quả đạt được

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại trụ sở, thành lập Tổ công tác tiếp công dân, xây dựng kế hoạch, ban hành quy chế tiếp công dân theo quy định phù hợp với thực tế tại đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã tiếp 45 lượt với tổng số 55 người (*trong đó*

tiếp định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 02 lượt với 03 người; tiếp thường xuyên 43 lượt với 52 người) giảm 02 lượt, 04 người so với cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận 38 đơn (08 đơn không đủ điều kiện xử lý: KN 02 đơn; ĐN 06 đơn). Có 30 đơn đủ điều kiện xử lý (gồm 21 đơn thuộc thẩm quyền, 09 đơn không thuộc thẩm quyền). Đã giải quyết 17 đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền đã chuyển cơ quan, đơn vị giải quyết theo thẩm quyền; Nội dung đơn chủ yếu là liên quan đến lĩnh vực đất đai (Giải phòng mặt bằng) và một số chế độ chính sách khác...

2. Tồn tại, hạn chế

Ban Dân tộc nhất trí với đánh giá những tồn tại, hạn chế công tác giải quyết khiếu nại tố cáo UBND huyện đã chỉ ra như:

Trình độ, năng lực của công chức làm công tác tiếp công dân tại UBND các xã, thị trấn và một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, việc tiếp nhận, xử lý đơn đôi lúc còn chậm; việc phối kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đôi lúc còn chưa kịp thời và chặt chẽ; công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư chưa được thường xuyên, kịp thời.

3. Về giải pháp thực hiện

Ban Dân tộc nhất trí với 5 nhóm giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2024 do UBND huyện đề xuất và đề nghị quan tâm nội dung sau:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn thư; có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được báo cáo chỉ ra đặc biệt là tiến độ giải quyết đơn thư của các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn.

Trên đây là kết quả thẩm tra Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm 2024. Ban Dân tộc trình HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các thành viên Ban DT;
- ĐB HĐND huyện khóa XXI;
- Lưu VT:

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

Giàng A Dơ